

แนวปฏิบัติการเสนออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาและการรับปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2566

ลำดับที่	ขั้นตอน	ภาคต้น/2566	ภาคปลาย/2566	ภาคฤดูร้อน/2566	ขั้นตอนดำเนินการ
1.	<ul style="list-style-type: none"> - หลังจากสอบวันสุดท้ายตามปฏิทินการศึกษา 12 วัน วิทยาลัยส่งเกรดให้กองทะเบียนประมวลผลการศึกษา - เมื่อได้รับเกรดจากวิทยาลัยแล้วกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา จะตรวจสอบเกณฑ์หรือคุณสมบัติของผู้ยื่นความจำนงขอรับปริญญาบัตร (ขอสำเร็จการศึกษา) - นิสิตระดับปริญญาตรีจะสำเร็จการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัย บูรพาที่ 0539/2559 เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 31 				<p>วิทยาลัยส่งเกรด</p> <p>↓</p> <p>กองทะเบียนประมวลผลการศึกษา ตรวจสอบ <u>เกณฑ์หรือคุณสมบัติ</u> ของผู้ยื่นความจำนงขอรับปริญญาบัตร (สำเร็จการศึกษา)</p> <p>↓</p> <p>วิทยาลัยประชุมคณะกรรมการ ประจำส่วนงานให้ความเห็นชอบ</p> <p>↓</p> <p>กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา พิมพ์ใบรับรองคุณวุฒิ/ทรานสคริปต์</p> <p>↓</p> <p>นิสิตตรวจสอบหนังสือ ที่ http://cleardept.buu.ac.th และวันสำเร็จการศึกษา ที่ http://reg.buu.ac.th เมฆูตรวจสอบจบ</p> <p>↓</p> <p>แสดงบัตรนิสิต ที่กองทะเบียนฯ เพื่อรับใบรับรองคุณวุฒิ</p>
2.	กองทะเบียนประมวลผลการศึกษา ส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ให้คณะกรรมการประจำส่วนงานเห็นชอบ 3 วันทำการ หลังจากได้รับ เกรดจากวิทยาลัย				
3.	วันสุดท้ายของการสำเร็จการศึกษา	12 มกราคม 2567	7 มิถุนายน 2567	23 สิงหาคม 2567	
4.	กองทะเบียนประมวลผลการศึกษา เสนอชื่อ นิสิตผู้สำเร็จการศึกษา ต่อสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติปริญญา	1 ภาคเรียน หลังวันที่ให้คณะกรรมการประจำส่วนงานให้ความเห็นชอบ			
<p>ให้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาที่ http://reg.buu.ac.th และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตตามปฏิทินที่กำหนด ส่งรูปถ่ายสวมชุดครุย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป</p> <p>*หมายเหตุ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ในกรณีที่วิทยาลัย ส่งแบบรายงานผลการสอบให้กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาหลังวันในกำหนดการในแนวปฏิบัติการเสนออนุมัติสำเร็จ การศึกษา ในแต่ละภาคเรียน กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาจะเสนอรายชื่อเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนถัดไป 2. การรับใบรับรองคุณวุฒิของนิสิต ให้นิสิตตรวจสอบวันสำเร็จการศึกษาได้ที่เว็บไซต์ http://reg.buu.ac.th เมฆูตรวจสอบวันสำเร็จการศึกษา 3. นิสิตที่สำเร็จการศึกษาในภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปีการศึกษา 2566 					